

PLOs	Knowledge	Specific skills	Generic skills	Attitude
	จาก Sensor และควบคุม Actuator ได้			
PLO4: แสวงหา ติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการความรู้ทางด้าน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเทคโนโลยีในวิชาการทางการเกษตร	- การประยุกต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา ระดับสูงในงานเมคคาทรอนิกส์ เกษตร	- เขียนโปรแกรมสั่งงาน บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ออ่านค่าจาก Sensor และควบคุม Actuator ได้ โปรแกรมสั่งงานบอร์ด	- ทราบศัพท์เทคนิค (ภาษาอังกฤษ) - ประยุกต์ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และ IT ได้	- มีความตรงต่อเวลา - มีความซื่อสัตย์ - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
PLO5: มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม		-		- มีความรับผิดชอบ วินัย ในการทำงาน - มีความขยัน อดทน - มีความตรงต่อเวลา - มีความซื่อสัตย์
PLO6: สื่อสารความรู้ทางด้าน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเทคโนโลยี ทั้งในวงการ วิชาการและชุมชนทางการ เกษตรได้อย่างเหมาะสม	- หลักการใช้ภาษาไทย - หลักการใช้ภาษาอังกฤษ - เทคนิคการนำเสนอทั้งการเขียน และบรรยาย - การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม	- มีทักษะการนำเสนอ ความก้าวหน้าทางวิชาการ - สามารถใช้ศัพท์เทคนิคทาง วิชาการ (ไทยและอังกฤษ) - สามารถอธิบายความรู้แก่ ชุมชนได้	- ความมั่นใจในการ นำเสนอ - ความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน	- ความรับผิดชอบ - ความซื่อสัตย์ - การทำงานร่วมกับผู้อื่น - ติดตามความเคลื่อนไหว ของข่าวสารข้อมูลทาง วิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
PLO7 ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน ฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี และ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม		- เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี - มีทักษะในการแก้ปัญหา ต่างๆ	- มีทักษะในการทำงาน เป็นทีม - ทักษะการเป็นผู้นำ-ผู้ ตาม - มีทักษะในการ นำเสนอ และรับฟัง ความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมงาน	- มีความรักในวิชาชีพ และ สถาบันที่ศึกษา - มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นมี

7. Course Learning Outcomes: CLOs และวิธีการวัดผลการเรียนรู้

Course Learning Outcomes: CLOs	วิธีการวัดผลการเรียนรู้
<ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถอธิบายสถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวได้ 2. สามารถใช้อุปกรณ์เพิ่มขยายแบบต่าง ๆ ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวได้ 3. สามารถประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตร อย่างเป็นระบบได้ 4. สามารถจัดทำเครื่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้ 5. สามารถนำเสนอเครื่องต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรด้วยระบบสมองกลฝังตัว ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 6. นิสิตมีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 7. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี และสามารถปรับตัวให้เข้า กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประเมินความรู้และทักษะรายบุคคล จากงานปฏิบัติการในชั้น เรียน โดยใช้ scoring rubric 2. ประเมินความรู้และทักษะจากการทำโครงงาน (Term Project) โดยใช้ scoring rubric 3. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ scoring rubric 4. การสังเกตพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา การให้ ข้อมูลป้อนกลับ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการมีภาวะผู้นำ 5. การส่งงานที่ได้รับมอบหมายในกำหนดเวลา และคุณภาพของงาน ที่ได้รับมอบหมาย

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

นิสิตต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนเรียนทั้งหมดใน 1 ภาคการศึกษา

8.1 งานปฏิบัติการในชั้นเรียน (การทำงานเดี่ยว)	30%
8.2 งานโครงการขนาดเล็ก Term Project (การทำงานเป็นกลุ่ม)	50%
8.3 การนำเสนอโครงการขนาดเล็ก Term Project	10%
8.4 ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน	10%
รวม	100%

ระดับคะแนน	>80	75-79	70-74	65-69	60-64	55-59	50-54	<50
เกรด	A	B+	B	C+	C	D+	D	F

9. เอกสารอ่านประกอบ

- www.arduino.cc เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง สำหรับการโปรแกรมและการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

11. ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

No	Lesson	LLOs	Teaching/Learning method	Assessment	Instructors	CLOs	PLO
1	พื้นฐานสถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว	-นิสิตสามารถอธิบายสถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวได้	-นิสิตใช้บอร์ดควบคุมและอุปกรณ์ที่หลักสูตรแจกให้นิสิตคนละ 1 ชุด ตั้งแต่วิชา 02027262 ในการเรียนทุกครั้ง และให้นิสิตตรวจเช็คการทำงานของบอร์ดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ -อธิบายและสาธิตพื้นฐานสถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัวพร้อมกับให้นิสิตทำตาม -เมื่อนิสิตเข้าใจให้นิสิตปฏิบัติการด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์และผู้ช่วยสอน -ทดสอบการเรียนรู้รายบุคคลจนกว่านิสิตจะทำได้จริง	-ประเมินความรู้และทักษะรายบุคคล จากงานปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใช้ scoring rubric -การสังเกตพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา	สุรศักดิ์ ภาวิต ชวลิต	CLO1 CLO6 CLO7	PLO4 PLO5 PLO7
2	การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว	-นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้นได้	-อธิบาย และสาธิต เนื้อหาของแต่ละครั้งตามแผนการสอน พร้อมกับให้นิสิตทำตาม	-ประเมินความรู้และทักษะรายบุคคลจากงานปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยใช้ scoring rubric -การสังเกตพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา		CLO2 CLO6 CLO7	PLO3 PLO4 PLO5
3	การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับระบบสมองกลฝังตัว	-นิสิตสามารถต่อเชื่อมอุปกรณ์เพิ่มขยายแบบต่าง ๆ ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวได้	-เมื่อนิสิตเข้าใจให้นิสิตปฏิบัติการด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของอาจารย์และผู้ช่วยสอน				PLO6 PLO7
4	การระบุปัญหาและขอบเขตของปัญหาทางการเกษตร ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบสมองกลฝังตัว	-นิสิตสามารถเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มขยายแบบต่าง ๆ ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวเพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม -นิสิตสามารถระบุขอบเขตความสามารถของระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์เพิ่มขยายแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางการเกษตรได้	-ทดสอบการเรียนรู้รายบุคคลจนกว่านิสิตจะทำได้จริง			CLO2 CLO3 CLO6 CLO7	
5-6	การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร	-นิสิตสามารถวางแผนการออกแบบเครื่องต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตรด้วยระบบสมองกลฝังตัวได้	-ให้นิสิตลงมือทำปฏิบัติการเป็นกลุ่มภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำของอาจารย์และผู้ช่วยสอน	-การสังเกตพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน ความตรงต่อเวลา การให้ข้อมูลป้อนกลับ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการมีภาวะผู้นำ		CLO4 CLO6 CLO7	

